



ที่ ศธ 04025/ ๐๐ ๖๙๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
ถนนศูนย์ราชการ ขอนแก่น 40000

๑๖ กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและรักษาความเป็นธรรมในการคัดเลือกครูผู้ช่วย  
กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

จำนวน 1 ชุด

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม  
วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ไปแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงแจ้งมาตรการป้องกันการทุจริต  
และรักษาความเป็นธรรมในการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาแจ้ง  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภชัย ผาน้อย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร.0-4324-6663 ต่อ 152

โทรสาร.0-4323-6530



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและรักษาความเป็นธรรมในการคัดเลือก  
ครูผู้ช่วยกรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือก  
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง  
หรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
ตามประกาศฉบับลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น

เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลัก  
ธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงกำหนดมาตรการในการป้องกัน  
การทุจริต และรักษาความเป็นธรรมในการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือ  
กระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจกหรือกระบวนกร  
อื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด
2. หากมีบุคคลใด ๆ แอบอ้างหรือหลอกลวงผู้เข้ารับการคัดเลือกกว่าสามารถช่วยเหลือด้วย  
วิธีการใด ๆ ให้ได้รับการคัดเลือกแล้วเรียกร้อยทรัพย์สิน เงินทอง หรือผลประโยชน์อื่นใด  
ทำให้เสียความเป็นธรรมและเสียหายต่อราชการ ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกอย่าได้  
หลงเชื่อคำแอบอ้าง หลอกลวงดังกล่าว หากพบเห็นผู้ใดมีพฤติการณ์ดังกล่าว โปรดแจ้งให้  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
(นายสายัณห์ ผาน้อย) ทราบโดยทางโทรศัพท์หมายเลข 08 9722 2498 เพื่อจะได้  
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้กำหนดวิธีการขั้นตอน  
คัดเลือกไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกคน  
โดยเสมอภาคกัน ทั้งนี้ โดยยึดระบบคุณธรรมเป็นสำคัญ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

(นายสายัณห์ ผาน้อย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1